

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ LẠC ĐẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /CV-UBND
V/v tiếp tục rà soát, thu thập
thông tin số tài khoản của đối
tượng chính sách, người có công

Lạc Đạo, ngày tháng 01 năm 2024

Kính gửi: Các ông, bà Bí thư, Trưởng các thôn trên địa bàn xã.

Thực hiện Công văn số 71/UBND-KGVX ngày 10/01/2024 của UBND tỉnh Hưng Yên và Công văn số 330/SLĐT BXH-KHTC ngày 16/01/2024 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên về việc thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng và trợ cấp xã hội tháng 01 và tháng 02 năm 2024; Công văn số 133/TCTĐA06 ngày 17/01/2024 của Tổ Công tác Đề án 06 tỉnh Hưng Yên về việc khẩn trương triển khai thực hiện việc chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, UBND xã Lạc Đạo đã tiến hành triển khai rà soát, thu thập, thống kê và nhập liệu số tài khoản của các đối tượng được nhận tiền trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng và trợ cấp xã hội. Tính đến ngày 24/01/2024 đã thực hiện **thu thập được 795/979 trường hợp**, hiện còn **184 trường hợp chưa được thu thập**. Tuy nhiên, quá trình triển khai thu thập đã phát hiện được **61 trường hợp ghi sai thông tin về tài khoản ngân hàng nhận tiền**. Ngoài ra, việc rà soát, thu thập số tài khoản ngân hàng được cấp trên yêu cầu mở rộng thêm đến diện đối tượng là hộ nghèo, cận nghèo (*hiện trên địa bàn xã có 42 hộ nghèo, 60 hộ cận nghèo*).

Để kịp tiến độ thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng và trợ cấp xã hội không dùng tiền mặt trong tháng 01 và tháng 02 năm 2024, UBND xã Lạc Đạo yêu cầu các ông, bà Bí thư, Trưởng các thôn trên địa bàn xã chủ động liên hệ đồng chí Trần Thùy Linh – Công chức Lao động, Thương binh và Xã hội xã để nhận danh sách, tiếp tục rà soát, thu thập thông tin số tài khoản ngân hàng của người có công, người được nhận trợ cấp xã hội, hộ nghèo, cận nghèo chưa được thu thập hoặc có thông tin số tài khoản ngân hàng đã thu thập không chính xác. Kết quả thực hiện gửi về UBND xã Lạc Đạo (*qua công chức Lao động, Thương binh và Xã hội*) **chậm nhất trong ngày 27/01/2024**.

Nhận được Công văn này đề nghị các đồng chí khẩn trương thực hiện nghiêm túc./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Sái Khoa Anh